

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tam Nông

Ngày 03/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tam Nông. Tham dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo: Sở NN & PPTN. Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban Đảng, các phòng ban chuyên môn của huyện Tam Nông và một số chủ đầu tư có dự án triển khai trên địa bàn huyện.

Sau khi kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện, nghe lãnh đạo huyện Tam Nông báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện Tam Nông đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tích cực triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, trong đó đã bám sát, tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, của tỉnh; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, các nhà đầu tư tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo các điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tích cực vận động, thu hút các dự án đầu tư mới vào địa bàn. Công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án đạt kết quả rất đáng khích lệ. Kết quả bước đầu đã thu hút, hình thành được vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn tại xã Tề Lễ và Quang Húc với dự tham gia của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm, tâm huyết; nhiều nhà đầu tư đã, đang và dự kiến đầu tư tại Khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Cổ Tiết. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được huyện quan tâm chỉ đạo, trong đó một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn (dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL32,...) đang được tích cực triển khai, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo kết cấu hạ tầng, tạo nhiều cơ hội, lợi thế mới cho huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư các lĩnh vực khác được quan tâm, tập trung chỉ

đạo theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Những chuyển biến và kết quả bước đầu nêu trên là tiền đề, điều kiện thuận lợi để huyện Tam Nông bứt phá và tăng trưởng trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Tam Nông cần làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX tới cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chỉ đạo, theo dõi từng nội dung, trong đó cần quan tâm, chú trọng chỉ đạo khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện từng chương trình để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tích cực thực hiện công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất ở những địa bàn có khả năng thực hiện để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chỉ đạo phát triển nông nghiệp xanh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tiếp tục làm tốt công tác vận động, thu hút, lựa chọn kỹ các doanh nghiệp đầu tư mới vào địa bàn để đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững và khả thi; thực hiện rà soát và đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án đầu tư theo quy định, nhất là những dự án đã được gia hạn nhưng triển khai không đúng cam kết. Phối hợp với các chủ đầu tư dự án làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đẩy nhanh tiến độ. Khẩn trương lập, trình duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 dọc 2 bên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tam Nông để khai thác tiềm năng, lợi thế khi tuyến đường này đưa vào sử dụng, đồng thời quản lý chặt chẽ quỹ đất 2 bên tuyến đường theo quy hoạch.

2. Về xử lý, giải quyết một số đề nghị của huyện:

- Về đề nghị điều chỉnh chủ trương và sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tam Nông để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện nay: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án lập quy hoạch (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND tỉnh trong tháng 3/2016 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, điều chỉnh Kết luận số 1471-TB/TU ngày 03/11/2014.

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng khu vực đầu cầu Trung Hà, đoạn thị trấn Hưng Hóa và đoạn từ dốc chùa Hương Nộn đến ngã tư Cổ Tiết (trừ phần vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng do Ban quản lý dự án BOT đường Hồ Chí Minh đã xem xét thực hiện): Đồng ý về chủ trương ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện dự án, phần còn lại do ngân sách huyện đảm bảo. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn, mức kinh phí hỗ trợ cụ thể từ ngân sách tỉnh trong năm 2017, 2018.

- Về đề nghị tiếp tục đầu tư hoàn thiện phần mặt tuyến đường DDH75 (đoạn Hương Nộn – Thọ Văn): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

- Về đề nghị đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh bắc qua ngòi Giáng sông Bứa thuộc khu 9 – xã Tê Lẽ: Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải để thực hiện.

- Về đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường 315: Giao Sở Giao thông vận tải sử dụng kinh phí từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, kinh phí sửa chữa đường tỉnh hàng năm để duy tu, bảo dưỡng khắc phục trước mắt đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; nghiên cứu, tính toán phương án xử lý lâu dài đảm bảo yêu cầu phát triển các giai đoạn tiếp theo.

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh đang trình Tỉnh ủy Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cơ chế huy động nguồn lực cho chương trình được xây dựng theo hướng bố trí đầu tư theo hướng ưu tiên, tránh dàn trải. Khi Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện.

- Về đề nghị đầu tư xây dựng trạm biến áp 110KV công suất 33MVA tại xã Cổ Tiết, hệ thống điện phục vụ sản xuất cụm công nghiệp Cổ Tiết, vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã Tê Lẽ, ...: Giao Sở Công Thương, Công ty Điện lực Phú Thọ làm việc cụ thể với UBND huyện Tam Nông, với các nhà đầu tư rà soát nhu cầu sử dụng điện, thống nhất phương án và kiến nghị, đề xuất với Tổng công ty điện lực Miền Bắc xử lý giải quyết sớm các kiến nghị nêu trên.

- Về đề nghị đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp Tứ Mỹ; đầu tư mạng lưới truyền dẫn và phân phối nước sạch tại vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao: Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ làm việc cụ thể với UBND huyện Tam Nông, các nhà đầu tư rà soát nhu cầu sử dụng nước, cam kết giữa các bên, thống nhất phương án xử lý để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển chung.

- Về đề nghị bố trí kinh phí bồi thường GPMB phần diện tích mở rộng 10 ha diện tích đất xây dựng doanh trại của Lữ đoàn 543: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định hiện hành.

- Về đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù cho huyện từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất đối với các tổ chức (Lữ đoàn 543 cũ, khu đất huyện ủy cũ, Trường Mầm non Hồng Đà, trường tiểu học Hiền Quan): Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh xây dựng phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Căn cứ số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất các khu vực trên và nhu cầu sử dụng vốn của các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ sau.

Vậy, thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Khổng Danh Đạt

